

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2021**

1. Phát triển mô hình kinh tế đêm tại Đồng Tháp

Đó là đề xuất của Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn (SeaStar) tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vào sáng 27/5.

Công ty đã đầu tư vào các ngành và lĩnh vực văn hoá, hoạt động về đêm tại Chợ đêm - Phố đi bộ Vũng Tàu, Đường sách Vũng Tàu, Phố đi bộ - Chợ đêm Phú Quốc GrandWorld, Chợ đêm Phú Quốc.

Qua khảo sát tại Đồng Tháp, SeaStar mong muốn tham gia tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn. Trong đó, tham gia lựa chọn địa điểm cụ thể và đề xuất mô hình phối hợp theo đối tác công tư (PPP) xây dựng một khu vực hoạt động kinh tế đêm thu hút và giữ chân du khách tại thành phố Cao Lãnh. Chợ đêm sẽ là nơi giới thiệu đến du khách về ẩm thực đặc trưng của địa phương, sản phẩm quà lưu niệm, sản vật và nhu yếu phẩm mang về.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh đề xuất của Công ty, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan và thành phố Cao Lãnh phối hợp với Công ty khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp, trong đó ưu tiên vị trí hướng ven sông Tiền. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Quyên góp hàng ngàn tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Để huy động thêm nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 27/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình thức trực tuyến trong toàn quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại buổi lễ đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trao kinh phí, hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo tổng hợp ban đầu của Ban Tổ chức, đã nhận được số kinh phí đăng ký ủng hộ về Trung ương là hơn 620 tỷ đồng, cùng các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá 70 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 02 tỷ đồng.

Tổng số tiền từ ngày 27/4 đến ngày 26/5 tiếp nhận qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 19 tỉnh, thành phố là gần 1.300 tỷ đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch bệnh

Chỉ còn hơn 01 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức dạy học, ôn tập có chất lượng, phù hợp với điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19 để chuẩn bị tốt nhất cho thí sinh dự thi; chủ động nắm bắt những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời, không để học sinh nào vì khó khăn mà không tham dự kỳ thi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đề nghị các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn và khách quan; không vì lý do dịch bệnh mà thiếu nghiêm túc, làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi. Các địa phương cần chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi an toàn, đúng mục đích trong điều kiện chịu tác động của dịch bệnh Covid-19.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi với 30 điểm thi, gồm 654 phòng thi. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; chuẩn bị phòng thi riêng cho các thí sinh F2; chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất, khai báo y tế, quản lý chặt chẽ thí sinh, nhất là các thí sinh tự do, các thí sinh có biểu hiện sốt, ho phát sinh trong các buổi thi. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Bàn kế hoạch thí điểm mô hình bác sĩ gia đình tại cơ sở

Chiều ngày 27/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu làm việc với các ngành, địa phương liên quan và Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa về việc triển khai mô hình bác sĩ gia đình tại tuyến cơ sở.

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa đề xuất triển khai thí điểm mô hình tại Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh) và Trạm Y tế xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười), thực hiện nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu sức khỏe cư dân trong địa bàn phục vụ; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp cứu, sơ cứu đúng phạm vi chuyên môn theo quy định; hướng dẫn, chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế tuyến sau phù hợp yêu cầu khám, chữa bệnh và nhu cầu của bệnh nhân v.v..

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao đề xuất triển khai mô hình bác sĩ gia đình, giúp người dân vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn và giao cho Sở Y tế làm việc cụ thể với các sở, ngành và địa phương liên quan để hoàn chỉnh Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 6. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Đồng Tháp xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, mục tiêu đề ra là giảm 6% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng 02 - 03 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, sản xuất tiêu dùng bền vững để phổ biến và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch này sẽ có 80% các khu, cụm công nghiệp và 50% làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 80% các siêu thị, trung tâm

thương mại, cửa hàng tiện lợi được sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Bà Sáu Thia (Đồng Tháp) là một trong 20 phụ nữ truyền cảm hứng

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021 do tạp chí này bình chọn, trong đó có bà Trần Thị Kim Thia, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Theo Forbes Việt Nam, [bà Trần Thị Kim Thia](#) (bà Sáu Thia), 63 tuổi, từng bán vé số kiếm sống, bà Sáu Thia dạy bơi miễn phí cho khoảng 3.800 trẻ em ở Đồng Tháp kể từ năm 1992 đến nay. Thời đầu, bà tự đóng cọc, quây lưới trên sông làm thành hồ bơi để dạy học. Bà không nhận học phí để cho các gia đình không phân biệt giàu, nghèo đều có thể đưa con đến học. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949